

Số: 238/TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 8 năm 2010

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....440.....
	Ngày: 05/8/2010.....
	Chuyên:.....

THÔNG BÁO

Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại ngày tiếp dân định kỳ tháng 7 năm 2010

Thực hiện Quy chế Tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 12/6/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; ngày 15/7/2010 đồng chí Trương Ngọc Nhi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì tiếp dân định kỳ tháng 7/2010.

Tham dự ngày tiếp công dân định kỳ của UBND tỉnh có các đồng chí: Đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Lãnh đạo các Sở, ngành: Thanh tra tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Cục Thi hành án, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện: Mộ Đức, Nghĩa Hành, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, và thành phố Quảng Ngãi.

Đồng chí Trương Ngọc Nhi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã kết luận như sau:

1. Ông Nguyễn Cừ (Địa chỉ: Xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), khiếu nại không đồng ý với các Bản án Dân sự sơ thẩm và Dân sự phúc thẩm, tuyên xử không đúng ảnh hưởng quyền lợi về đất đai của anh em ông.

Kết luận: UBND tỉnh đã có Công văn số 2072/UBND-NC ngày 13/7/2010, kiến nghị Tòa án nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xem xét vụ việc kháng cáo của ông Nguyễn Cừ. Đề nghị ông Nguyễn Cừ gửi đơn đến Tòa án nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị xem xét, giải quyết vụ việc theo thẩm quyền và quy trình tố tụng dân sự.

2. Ông Lương Ân (Địa chỉ: Xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh), yêu cầu UBND huyện Sơn Tịnh thực hiện thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 5, 6/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Hiện nay, ông vẫn chưa thể nhận đất.

Kết luận: Yêu cầu UBND huyện Sơn Tịnh khẩn trương tổ chức thực hiện chỉ đạo tại Thông báo kết luận tiếp dân định kỳ các tháng 5 và 6/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Ông Võ Hoàng Nam (Địa chỉ: Xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện Công văn số 1081/UBND-NC ngày 15/4/2010 của UBND tỉnh.

Kết luận: Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1018/UBND-NN ngày 15/4/2010 và Thông báo kết luận tiếp dân định kỳ tháng 4/2010 của UBND tỉnh.

4. Ông Nguyễn Ngọc Duân (Địa chỉ: Tổ 10, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi), được bà Trần Thị Ái, ở thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, ủy quyền, yêu cầu UBND huyện Nghĩa Hành tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại thông báo kết luận tiếp dân định kỳ tháng 9/2009 về giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Ái; yêu cầu giám định chữ ký của các bên có liên quan trong hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn.

Kết luận: Vụ việc này đã được UBND tỉnh tiếp dân định kỳ nhiều lần và đã có Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ các tháng 6 và 9/2009, yêu cầu UBND huyện Nghĩa Hành khẩn trương xem xét, giải quyết khiếu nại cho công dân và báo cáo cho UBND tỉnh, nhưng đến nay UBND huyện Nghĩa Hành vẫn chưa giải quyết để công dân tiếp tục khiếu nại.

- Giao Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành tổ chức thực hiện nội dung thông báo kết luận tiếp dân định kỳ tháng 9/2009, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2010.

- Việc yêu cầu giám định chữ ký trong hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất thì đề nghị ông Duân gửi đến cơ quan thẩm quyền để yêu cầu giám định theo qui định.

5. Bà Lê Thị Hồng (Địa chỉ: Thôn Phúc Minh, xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi), yêu cầu UBND huyện Nghĩa Hành và UBND xã Hành Thuận thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Đào Chân là con trai của bà và xác lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà vì bà có nhà làm từ năm 2000 và bà khiếu nại UBND xã Hành Thuận không trợ cấp, hỗ trợ cho bà thuộc đối tượng hộ nghèo mà chỉ cấp cho con trai bà.

Kết luận: Vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 2833/UBND-NC ngày 01/10/2009; yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn nêu trên và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2010.

6. Trần Thị Xanh (Địa chỉ: Khu dân cư số 5, thôn Liên Hiệp II, thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) Yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đủ diện tích theo Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh; bồi thường tài sản khi thi hành án; bồi thường ngày công lao động, bồi thường danh dự, sức khỏe, tiền thuê nhà cho chồng, con bà ở từ năm 1996 đến năm 2006 và một số yêu cầu khác...

Kết luận:

- Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh cấp, đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Xanh theo kết quả đo đạc hiện trạng khi giải quyết khiếu nại;

- Việc bà yêu cầu bồi thường tài sản khi thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Tịnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã có Quyết định giải quyết;

Việc bà yêu cầu bồi thường giá trị, nhân phẩm, ngày công và một số chi tiết khác,... lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã báo cáo khi nào có văn bản chỉ đạo xử lý của cơ quan có thẩm quyền Trung ương hoặc có Bản án, cơ quan thi hành hành án dân sự sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương.

7. Ông Võ Thành Công (Địa chỉ: Thôn Tân An, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi), yêu cầu UBND huyện Tư Nghĩa và Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh xem xét, giải quyết nội dung đơn phản ánh, tố cáo của ông đã

được Thanh tra Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; Thanh tra Quốc phòng và ngành chức năng của tỉnh chuyển đến.

Kết luận: Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa có văn bản thông báo việc xử lý tố cáo cho người tố cáo biết kết quả theo qui định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện Thông báo số 113 ngày 02/10/2009 của UBND huyện Tư Nghĩa và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 15/8/2010.

8. Ông Nguyễn Tấn Cảnh (*Địa chỉ: 187 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi*), yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành xử lý việc giả mạo chữ ký mẹ ông để xác lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tộc của ông; ông cũng không đồng ý với các bản án dân sự sự thẩm, phúc thẩm đã tuyên xử.

Kết luận:

- Việc ông Nguyễn Tấn Cảnh yêu cầu xử lý việc giả mạo chữ ký mẹ ông để xác lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tộc của ông thuộc thẩm quyền giải quyết, xử lý của Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, đề nghị ông Cảnh gửi đơn đến Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành để được xem xét, giải quyết;

- Việc ông Nguyễn Tấn Cảnh không đồng ý với các Bản án đã tuyên, cho là có tình tiết mới, thì ông gửi đơn đến Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và quy trình tố tụng dân sự.

9. Bà Nguyễn Thị Tụ (*Địa chỉ: xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi*), yêu cầu UBND tỉnh trả lời văn bản 219 ngày 27/9/2007 của Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước do Thanh tra Chính phủ chuyển đơn; và phản ánh nội dung biên bản UBND xã Tịnh Thọ lập ngày 05/8/2005 có nhiều điểm sửa chữa, tẩy xóa, ghi chép không đúng với nội dung trình bày của công dân.

Kết luận:

- UBND tỉnh sẽ có văn bản trả lời về việc xử lý văn bản 219 của Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước do Thanh tra Chính phủ xử lý chuyển đơn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, sau khi các cơ quan tham mưu có báo cáo kết quả kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý văn bản.

- Nội dung phản ánh Biên bản ngày 05/8/2005 bị tẩy xóa, sửa chữa, ghi chép không đúng với nội dung trình bày của công dân; giao Thanh tra tỉnh phối hợp với UBND huyện Sơn Tịnh kiểm tra, có văn bản trả lời công dân.

10. Ông Phạm Duy Thọ (*Địa chỉ: Đội 2, thôn Phước Hòa, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn*), khiếu nại việc áp giá không đúng biên bản kiểm kê đối với tài sản trên đất thuộc dự án mở rộng tuyến đường Bình Long - Dung Quất. Ông đã liên tục khiếu nại, tại Thông báo kết luận tiếp dân tháng 12/2009, Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận giao cho Ban quản lý Khu Kinh tế Dung Quất giải quyết, trả lời cho công dân, ông đã 03 lần đến liên hệ trực tiếp với Ban quản lý Khu Kinh tế Dung Quất nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Kết luận: Yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất nghiêm túc thực hiện ý kiến kết luận tiếp dân tháng 4/2010. Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh có văn bản yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất khẩn trương thực hiện nội dung khiếu nại của công dân, báo cáo UBND tỉnh trước ngày **15/ 8/ 2010**.

11. Ông Đào Cẩm Thuận (Địa chỉ: Tổ 16, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi), yêu cầu Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh và UBND thành phố Quảng Ngãi bồi thường diện tích đã được đo đạc và thu hồi của gia đình ông để thực hiện dự án Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

Kết luận: Theo các tài liệu ông Thuận cung cấp thể hiện Ban quản lý các dự án ĐT&XD tỉnh đã phát hành Giấy mời ông đến làm việc để giải quyết, đề nghị ông Thuận hợp tác với cơ quan chức năng để được giải quyết.

12. Bà Trần Thị Bạch Yến (địa chỉ: số nhà 102/6 đường Ngô Quyền, phường 6, quận 10, TP Hồ Chí Minh), yêu cầu thu hồi và hủy bỏ Quyết định 2996/QĐ-UBND ngày 13/9/1996 của UBND tỉnh để có cơ sở UBND thành phố ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trần Đức Hùng.

Kết luận: Việc yêu cầu của bà Trần Thị Bạch Yến đã được Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh, UBND tỉnh sẽ xem xét, trả lời trước ngày 15/8/2010.

13. Bà Nguyễn Thị Phước (địa chỉ: tổ 4, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi), yêu cầu UBND phường Quảng Phú và UBND thành phố Quảng Ngãi tổ chức thực hiện những nội dung Thông báo kết luận các tháng 4, 5 và 6/2010 của lãnh đạo UBND tỉnh.

- Tại buổi tiếp, lãnh đạo UBND thành phố và Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã báo cáo những việc đã và đang thực hiện về việc xử lý vi phạm hành chính do lấn chiếm đất trái phép của ông Hồ Bút, nhưng chưa thực hiện cưỡng chế dứt điểm; đang kiểm tra hiện trạng sử dụng đất tại khu vực ga Quảng Ngãi, đã tổ chức họp dân lấy ý kiến ở khu dân cư, thực trạng nổi lên là diện tích đất khu vực ga Quảng Ngãi không có trong bản đồ quy hoạch thành phố Quảng Ngãi, trong số hồ sơ công dân đã gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có khoảng một nửa là không có giấy tờ.

Kết luận: Giao Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi có biện pháp tập trung tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Thông báo kết luận tiếp dân định kỳ các tháng 4, 5 và 6/2010; phải thực hiện công khai quy hoạch và các phương án xử lý lấy ý kiến nhân dân, kết thúc trước tháng 9/2010.

Trường hợp vướng mắc thì có văn bản báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo xử lý.

14. Ông Lê Mẫn Kịch (Địa chỉ: Tổ 5, P. Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi), khiếu nại Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 16/4/2009 của UBND thành phố Quảng Ngãi.

Kết luận: Vụ việc của ông đã được UBND tỉnh trả lời tại Công văn số 1928/UBND-NC ngày 15/7/2009; từ nay UBND tỉnh không tiếp nhận, xem xét đơn khiếu nại của ông đối với nội dung vụ việc này.

15. Ông Nguyễn Quốc Giám (Địa chỉ: Tổ 10, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi), khiếu nại Công văn số 1177/UBND-NC ngày 29/4/2010 của UBND tỉnh.

Kết luận: Vụ việc ông phát sinh đơn từ trước đến nay đã được UBND tỉnh tiếp, chỉ đạo tổ chức đối thoại và đã có Công văn số 1177/UBND-NC ngày 29/4/2010 giải thích, hướng dẫn, trả lời các nội dung đơn khiếu nại, tố cáo của ông. Từ nay, UBND tỉnh không tiếp nhận yêu cầu giải quyết vụ việc của ông Nguyễn Quốc Giám.

16. Ông Lê Văn Khiết, thương binh $\frac{3}{4}$, 86 tuổi (Địa chỉ: tại đường Trương Quang Trọng, tổ 9, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi), khiếu nại việc Nhà nước thu hồi đất để xây dựng hồ điều hoà Bàu Cả, chưa bồi thường cho gia đình ông.

Kết luận: Yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Khiết theo thẩm quyền.

17. Bà Trần Thị Đàm, được bà Trần Thị Mai ủy quyền (Địa chỉ: 94 Ngô Quyền, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi), tố cáo vợ chồng ông Huỳnh Văn Trung, ở 113 Ngô Quyền, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi đến nhà bà quậy phá, đập cửa và dùng dây xích khóa cửa nhà bà không cho bà ở, bà đã nhiều lần gửi đơn ở nhiều cấp nhưng không được giải quyết.

Kết luận: Yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo và đề nghị ngành chức năng của thành phố có biện pháp xử lý, giải quyết về trật tự trị an tại khu vực này và có kế hoạch bảo vệ quyền lợi chính đáng cho công dân, không để gây ra mâu thuẫn phức tạp.

18. ông Phan Văn Huệ, con bà Lương Thị Hóa (Địa chỉ: Tổ dân phố 8, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi), kiến nghị chỉ đạo UBND thành phố Quảng Ngãi xử lý việc gia đình ông Nguyễn Luận lấn chiếm lối đi, cản trở việc thực hiện quyền sử dụng đất của bà Lương Thị Hóa, phá hoại tài sản, đánh người.

Kết luận: Giao Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo UBND phường Chánh Lộ khẩn trương xử lý hành vi vi phạm pháp luật của gia đình ông Nguyễn Luận, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2010.

19. Bà Nguyễn Thị Minh (Địa chỉ: Tổ 19, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi), yêu cầu UBND phường Chánh Lộ và UBND thành phố Quảng Ngãi xét cấp đất ở cho gia đình bà theo đối tượng, hộ nghèo đặc biệt khó khăn.

Kết luận: Giao Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền, nếu thuộc diện được xét cấp đất ở theo qui định thì xem xét, giải quyết còn không thuộc diện ưu tiên được xét cấp đất ở thì có văn bản trả lời dứt điểm cho công dân.

Nay thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức thực hiện và thông tin rộng rãi trong nhân dân Thông báo kết luận này./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND Tỉnh;
- UB MTTQVN Tỉnh;
- TT BCĐ phòng, chống tham nhũng tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh Ủy,
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Hội Nông dân Tỉnh;
- Các Sở, ngành: Thanh tra tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Lao động- Thương binh và Xã hội, Cục Thi hành án;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PT và TH tỉnh;
- UBND các huyện Bình Sơn, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức và thành phố Quảng Ngãi;
- VPUB: CPVP, các phòng nghiên cứu, TTCB;
- Lưu VT, TD.



Lê Minh Huân